

KHE SANH

Điểm hẹn đức tin



“Chính anh em là chứng nhân về những điều này”

Hòa trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh. Gia đình Học viện Huế mang theo tinh thần “lòng bùng cháy, chân chạy nhanh” như thánh nữ Madalena, chia sẻ niềm vui Phục sinh đến với anh em đồng bào Vân Kiều tại huyện Khe Sanh và huyện Đakrông của tỉnh Quảng Trị.

10 giờ sáng, ngày 6 tháng 4 năm 2024 chị em có mặt tại Nhà Nguyện mới của Giáo điểm Thuận (thôn 1 xã Thuận huyện Khe Sanh tỉnh Quảng Trị). Đây là một trong bốn mươi Giáo điểm thuộc Giáo xứ Khe Sanh. Nơi đây có 160 giáo dân và 179 dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích Khai tâm do Đức Tổng Phó Giuse chủ tế vào Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (19/05/2024).

Thuận là một điểm hiện diện khá mới nhưng niềm tin của anh em đồng bào rất đơn sơ, chân thực và sống động như Giáo hội tiên khởi ngày xưa. Họ không cầu kỳ “nén, hoa, lá” bên ngoài nhưng thay vào đó là một sự sốt mến từ bên trong qua các cử hành phụng vụ, cũng như từng lời kinh tiếng hát mà chị em Học viện được cùng chia sẻ trong Thánh lễ ngày thứ Bảy trong tuần Bát nhật Phục sinh để ca tụng tình thương của Thiên Chúa.



Điều kiện mục vụ ở đây còn rất hạn chế, với 4 Cha, 1 Thầy Phó tế và 6 Chị Dòng Mến Thánh Giá phục vụ cho hơn 2600 giáo dân trải khắp 2 thị trấn, 19 xã (Khe Sanh) và xã Ba Lòng (Đakrông). Vì thế, cứ ba tháng mới có một Thánh lễ và mỗi buổi sáng thứ bảy hằng tuần các em sẽ được dạy giáo lý tại các Giáo điểm. Mỗi lần trong gia đình có người đau ốm hay qua đời, anh em đồng bào tìm đến Quý Cha để được giúp đỡ về tiền thuốc men, hay các chi phí lo an táng cho người thân.



Sau đó, chị em có cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt với các em thiếu nhi; cũng như trao gửi những món quà của Quý ân nhân và những hy sinh nhỏ bé của chị em trong gia đình Học viên trong suốt Mùa Chay đến với các anh em đồng bào.



Chia tay Giáo điểm Thuận, chị em đến xã Vũng Kho (Đakrông) vào lúc 14 giờ 30 phút



Tạ ơn Chúa, chính trong hành trình đến với những người nghèo của Chúa, chúng con được thêm lòng tin, cậy, mến yêu vào Ngài. Nguyện xin sự bình an của Chúa Kitô Phục Sinh ở lại trong những người anh em của chúng con, xin Chúa chạm đến những nỗi đau bên trong tâm hồn cũng như trên thể xác để họ có thể vững tin vào Chúa và trở nên những chứng nhân của lòng Chúa xót thương.